

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า



เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมะค่าทอง ชั้นที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอนอนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีนายณรงค์ พลกล้า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย และประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าสู่องค์กรที่ปลอดทุจริต โดยณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และรับทราบเกี่ยวกับแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความประพฤติดีสำนึกในหน้าที่ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อมั่นจากประชาชนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม โดยมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อาทิ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม

## ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต



เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมะค่าทอง ชั้นที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จำนวน ๓๘ คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมเป็นหน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ ให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างวัฒนธรรม **No Gift Policy** ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ โดยมี นายยศกร ศรีคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานป้องกันการทุจริตภาค ๓ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้